

สรุปข่าวประจำวัน ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

สื่อสิ่งพิมพ์

- ผู้จัดการ "ฝุ่นพิษ" ช่วงสงกรานต์ (ไทยรัฐ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๗ กรอบข่าย หน้า ๗)
- ภาพข่าว: บรรณรักษ์ เสริมทอง (ไทยรัฐ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗ กรอบข่าย หน้า ๗)

สื่อออนไลน์

- รวบลุงเผาป่า รายที่ ๓ สารภาพทำเพื่อแผ้วถางทำไร่ แต่เกิดลุกลาม (เชียงใหม่นิวส์ ๒๘ มี.ค.๒๕๖๗) <https://www.chiangmainews.co.th/social/3276831/>
- รวบ ๒ มอดไม้คาเลื่อย ลักลอบตัดไม้หวงห้าม ยึดของกลางไม้พฤษกซ์ ๑ ท่อน (บ้านเมือง ๒๘ มี.ค.๒๕๖๗) <https://www.banmuang.co.th/news/crime/375075>
- DSI สนธิกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบการตัดไม้ยางนาใน จ.อำนาจเจริญ (สยามรัฐ ๒๘ มี.ค.๒๕๖๗) <https://siamrath.co.th/n/524953>

สั่งจัดการ "ฝุ่นพิษ" ช่วงสงกรานต์

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยได้สั่งการให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาทบทวนและเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมให้เชื่อมโยงกับพระราชกรณียกิจ น้อมนำพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท ที่เป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด ที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน พร้อมสั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมควบคุมมลพิษ ร่วมวางแผนวางแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อย่างจริงจัง ให้พร้อมรับมือและปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ป้อมปรามและจับกุมการเผาป่า และควบคุมเผา

ระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ไม่ให้เกินค่ามาตรฐานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์และมอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลวางแผนช่วยเหลือประชาชนในช่วงภัยแล้ง รวมถึงดูแลแหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่และหาแหล่งน้ำใต้ดินเพิ่มเติม

รมว.ทส.กล่าวต่อว่าตนได้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ย้ำต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน รวมถึงการเตรียมข้อมูลการอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติ ตลอดจนเน้นย้ำนโยบายการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมประชาชน โดยให้ประสานความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาห้ทะเลสาบเพื่อการอนุรักษ์พะยูน การเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกให้บรรลุเป้าหมายของไทยที่ได้ตั้งไว้ และการเร่งผลักดันการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก.

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

วันที่: ศุกร์ 29 มีนาคม 2567

ปีที่: 75

ฉบับที่: 24174

Col.Inch: 9.79

Ad Value: 9,790

หน้า: 7(บนซ้าย)

PRValue (x3): 29,370

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: บรรณรักษ์ เสริมทอง



บรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบรางวัลได้ประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 จาก แอตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง โดยกรมป่าไม้ได้รับการประเมินว่าอยู่ในระดับดี (Leveraging)

รบลุงเผาป่า รายที่ 3 สารภาพทำเพื่อแผ้วถางทำไร่ แต่เกิดลูกกลม



รบลุงเผาป่า รายที่ 3 สารภาพทำเพื่อแผ้วถางทำไร่ได้ง่ายขึ้น แต่เกิดลูกกลม เจ้าหน้าที่คุมตัวทำแผน พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาทันที

วันที่ 27 มี.ค. 67 ภายใต้การอำนวยการ ของ นายประสิทธิ์ ท่าช้าง ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (สจป.ลำปาง) สั่งการให้นายภัทรเรนทร์ ประสิทธิ์กุล ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สจป.ที่ 3 (ลำปาง) สั่งการให้นายประกาสสิทธิ์ นางวงศ์ หน.หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ลป.19 (แม่โป่ง) สนธิกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.20(แม่หวด) ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ลำปาง ชุด 3 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อำนวยการโดยนายสมจิตร จุนเจริญ นายอำเภอองาว พร้อมกองร้อย อ.ส.จ.จ.ลำปาง

ร่วมกันคุมตัวนายสมส่วน อายุ 64 ปี ราษฎร ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง ที่ถูกจับกุมได้ขณะกำลังเผาป่าเพื่อทำไร่ แล้วเกิดไฟไหม้ลูกกลมเข้าไปในป่า เหตุเกิดที่ ป่าแม่หวดทิศตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เมาะ บ้านขุนแม่หวด ม.4 ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง โดยเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดที่ทำการจุดไฟเผา กองเศษใบไม้กิ่งไม้ จนเกิดการลุกไหม้ลามเข้าไปในป่าทำให้ผืนป่าเสียหายเป็นบริเวณกว้าง โดยของกลางที่ตรวจพบภายในตัวผู้ต้องหา มีมีด จำนวน 2 เล่ม ไฟแช็กสีม่วง จำนวน 1 อัน

นายสมส่วน สารภาพเองว่าได้ใช้ไฟแช็กสีม่วง จุดไฟเผากองเศษกิ่งไม้ใบไม้ที่ตนเองแผ้วถางจริง เจ้าหน้าที่จึงบันทึกภาพเป็นหลักฐานแล้วควบคุมตัวมาสอบสวน ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.20(แม่หวด) ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง ก่อนจะแจ้งข้อกล่าวหา พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 54 ประคบ 72 ตรี ฐาน “ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือ กระทำด้วยประการใดๆ อัน เป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต”



พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 -มาตรา 14 ประกอบมาตรา 31 ฐาน “ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามมิให้ผู้ใด
ทำไม้ ยึดถือ ครอบครองทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในที่ดิน เผลาป่า หรือกระทำความผิดประการใดๆ อันเป็นการเสื่อม
เสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” และกระทำผิดตามประกาศจังหวัด
ลำปาง เรื่อง ห้ามเผาป่า และพื้นที่โล่ง ๆ คุมตัวส่ง ร้อยเวร สอบสวน สภ.งาว จ.ลำปาง ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทันที

สำหรับการจับกุมเผาป่าของจังหวัดลำปาง รายนี้เป็นรายที่ 3 และจุดใกล้เคียงที่เกิดเหตุมักจะเกิดไฟไหม้ป่าประจำ
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้เข้มงวดกวาดขันต่อไป พร้อมแจ้งประสานผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ประกาศให้ลูกบ้าน
ทราบห้ามเผาอย่างเด็ดขาดในขณะนี้

รวบ 2 มอดไม้คาเลื่อย ลักลอบตัดไม้หวงห้าม ยึดของกลางไม้พฤษกข์ 1 ท่อน



ที่บริเวณทิศตะวันตกบ้านลำตวน หมู่ 7 ห่างจากโรงเรียนบ้านลำตวนพัฒนา ประมาณ 800 เมตร ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สร. 2 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวน ชายแดนที่ 217 ร่วมกันจับกุม พร้อมด้วยของกลางที่ตรวจยึด นายเมธา อายุ 54 ปี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ของกลางไม้พฤษกข์ จำนวน 1 ท่อน ปริมาตร 0.64 ลูกบาศก์เมตร ค่าภาคหลวง 19.2 มูลค่าความเสียหาย 6,400 บาท เลื่อยโซยนต์ พร้อมแผ่นบังคับโซยาว 11.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง มีด จำนวน 1 เล่ม ตะไบทางหนู จำนวน 1 อัน ตั้งข้อกล่าวหาหรือฐานความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 11,69 ฐาน "ทำไม้และมีไม้หวงห้ามยังมีได้แปรรูป ไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จากพนักงานเจ้าหน้าที่"ได้แจ้งสิทธิ์ให้ผู้ถูกจับกุมทราบ

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สร. 2 ได้รับแจ้งจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ว่ากำลังมีการการตัดไม้พฤษกข์ ที่มีขอบด้วยกฎหมายเพื่อเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ ทางทิศตะวันตกบ้านลำตวน หมู่ที่ 7 ห่างจากโรงเรียนบ้านลำตวนพัฒนา ประมาณ 800 เมตร ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ คณะเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ได้ร่วมกันเดินทางไปที่เกิดเหตุตามที่ได้รับแจ้ง พบต้นพฤษกข์ถูกตัดฟันล้มลงคาตอ ลักษณะใหม่สด พบ ชาย 1 คน กำลังใช้ตะไบลับคมเลื่อยซ่อยอยู่ข้างตอไม้ และพบชาย 1 คน อยู่ห่างจากตอไม้ประมาณ 15 เมตร จึงได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจสอบ

ทราบชื่อภายหลังจากการสอบถาม ชื่อ นายเมธา อายุ 54 ปี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ส่วนชายอีก 1 คน ชื่อ นายสมสี อายุ 68 ปี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ คณะฯ จึงได้สอบถามชายทั้งสองคน และรับสารภาพว่า เป็นผู้ตัดต้นพฤษกข์ จริงตามที่เห็น เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบ และนำของกลาง พร้อมด้วยผู้ต้องหา 2 คน ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

DSI สนธิกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบการตัดไม้ยางนาใน จ.อำนาจเจริญ



วันที่ 27 มีนาคม 2567 ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ได้สั่งการให้ พันตำรวจตรี จตุพล บงกชมาศ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค มอบหมายให้ เรืออากาศตรี กิตติคม คงสมโภชน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 3 และ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 65/2566 สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเสนางคนิคม เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อจ.24 (ดงห้วยกอง-ดงบังอี) เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสี และ นายช่างรังวัดสำนักงานที่ดิน จังหวัดอำนาจเจริญ



ร่วมกันลงพื้นที่รังวัดสอบเขตที่สาธารณประโยชน์ในบริเวณริมห้วยสะแบก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ตรวจพบต่อไม้ยางนาที่ถูกกลุ่มนายทุนเข้าไปลักลอบตัดเหลือแต่ตอเพื่อยืนยันว่าไม้ยางนาที่ถูกตัดอยู่ในแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณริมลำห้วยหรืออยู่ในแนวเขตที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของราษฎร ซึ่งหากตรวจสอบแล้วยืนยันว่าตำแหน่งต่อไม้อยู่ในที่สาธารณประโยชน์ หรือที่ดินของรัฐประเภทอื่น จะเข้าข่ายเป็น

ความผิดตามกฎหมาย โดยได้ทำการจับค่าพิกัดบันทึกภาพถ่ายตำแหน่งต่อไม้แต่ละจุดเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลัง รวมทั้งจัดทำแผนผังที่เกิดเหตุในคดีตามตำแหน่งของต่อไม้ที่ถูกตัดที่อยู่ในแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อนำมาประกอบสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษต่อไป

กรณีดังกล่าว สืบเนื่องจากนายอำเภอเสนางคนิคม และผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดอำนาจเจริญได้ร้องทุกข์ต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ทำการสืบสวนสอบสวนกรณีมีกลุ่มนายทุนเข้าไปลักลอบตัดไม้ยางนาจำนวนมาก บริเวณริมลำห้วยหลายสาย ได้แก่ ลำห้วยสะแบก ลำห้วยบ้าน-ห้วยม่วง ห้วยละโอง ในท้องที่อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญอันเป็นที่สาธารณประโยชน์สำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยกรณีดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ซึ่งเป็นความผิดอาญาตามที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศ กคพ. (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564 เรื่อง กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1)แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547



พฤติการณ์ในคดีนี้ คือมีกลุ่มนายทุนเข้าไปติดต่อกับชาวบ้าน หรือนายหน้าเพื่อขอซื้อไม้ยางนาและมีชาวบ้านบางรายร่วมกับกลุ่มนายทุนทำการลักลอบตัดไม้ยางนาในที่สาธารณประโยชน์บริเวณริมห้วยต่าง ๆ หรือในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบแหล่งที่มาของไม้ก็จะอ้างว่าตัดไม้มาจากที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ลักษณะเป็นการสวมตอ

จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า มีไม้ยางนาถูกตัดไปแล้วกว่า 327 ตอ ซึ่งหลายตอมีความโต (เส้นรอบวง)ถึง 500 เซนติเมตร และจากการสืบสวนพบว่ามีพฤติการณ์ลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นในหลายท้องที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 7ที่แก้ไขเพิ่มเติมถือว่าไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินไม่เป็นไม้หวงห้ามแต่หากเป็นการลักลอบตัดไม้ยางนาในที่ดินสาธารณประโยชน์อันเป็นที่ดินของรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ จะเข้าข่ายเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินและความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ที่แก้ไขเพิ่มเติม



การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปตามภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษและนโยบายของรัฐบาลโดย พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้กำชับให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเร่งทำการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานโดยให้ขยายผลไปถึงกลุ่มนายทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องที่กระทำความผิดนอกจากนี้ยังมอบนโยบายว่าให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโดยยึดหลักความถูกต้องในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติการบุกรุกที่ดินของรัฐทั้งยังต้องให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังแจ้งเหตุให้กับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการปกป้องดูแลทรัพยากรป่าไม้และที่ดินอันเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ